

**เรื่อง**           สรุปการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2561 ครั้งที่ 1/2560

**วัน/เวลา**       วันอังคารที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น.

**สถานที่**       ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**สรุปสาระสำคัญดังนี้ :**

### **วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

การประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2561 ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษความคืบหน้าล่าสุดของการเจรจาการค้าเสรีในแต่ละเวที และการเจรจา RCEP-TNC ครั้งที่ 19 การให้สิทธิคนใช้ต่างชาติสามารถเบิกประกันสังคมจากประเทศของตนเองได้ รวมถึงพระราชบัญญัติกฎหมายศุลกากรใหม่ เพื่อให้ภาคเอกชนได้เสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของภาครัฐ

### **วาระที่ 2 เรื่องบรรยายพิเศษ**

วาระที่ 2.1 เรื่อง ความคืบหน้าล่าสุดของการเจรจาการค้าเสรีในแต่ละเวที และการเจรจา RCEP-TNC ครั้งที่ 19 บรรยายพิเศษ โดย นายธรรรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

#### **อาเซียน-ฮ่องกง**

ล่าสุดอาเซียนก็มีคู่เจรจา FTA เรียกว่าเขตเศรษฐกิจประเทศที่ 7 ก็คืออาเซียน-ฮ่องกง โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน อาเซียน และฮ่องกงได้ร่วมกันประกาศความสำเร็จการเจรจาฯ ไปเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดลงนามระหว่างการประชุม ASEAN Summit ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยสำหรับฮ่องกง ระดับการเปิดเสรีการค้าไม่สูงมากนัก แต่เป็นความตกลงที่จะมีนัยสำคัญในอนาคต เพราะฮ่องกงเป็นประเทศที่เสรีมาก การลงทุน 100 % การค้าสินค้าการบริการเสรี 100 % ซึ่งก็ต้องติดตามว่าในอนาคตอาเซียนจะทำอย่างไรกับฮ่องกง

#### **RCEP**

สำหรับ RCEP จะมีเฉพาะ 6 ประเทศก่อนหน้านี้นี้คือมี จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดย RCEP เป็นกรอบการเจรจาที่ใหญ่มากที่สุดในเชิงประชากร หลายฝ่ายคาดหวังให้ RCEP เสร็จสำเร็จภายในปี 2559 แต่ก็ไม่จบจนขยายเวลามีปี 2560 และอาจไม่สามารถเจรจาให้จบได้ภายในปี 2560

หลักการและเหตุผลของการตั้ง RCEP ที่สำคัญคือ ขณะนี้เรามีการตกลง FTA ASEAN+1 แล้ว ถ้า RCEP จะมีระดับการเปิดเสรีต่ำกว่า ASEAN+1 คงเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นการเจรจา RCEP ต้องได้ระดับการเปิดเสรีที่สูงกว่า ASEAN+1 ทุกประเทศต้องยื่นระดับการเปิดตลาดให้มากกว่า ASEAN+1

### อุปสรรคการเจรจาความตกลง RCEP

1. อินเดียไม่ยื่น Offer ให้กับประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ขึ้นให้กัน ASEAN โดยเฉลี่ย 80 % ขึ้นให้กับ NON-FTA โดยเฉลี่ย 47-67 % และอินเดียต้องการให้เปิดเสรีเรื่องคนงานมาก
2. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความต้องการซื้อสูงมาก อยากให้ความตกลงฯ มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมกว้างขวางและมีเป้าหมายขยายการค้าระหว่างกัน (Comprehensive and Commercially Meaningful) และประเทศออสเตรเลีย ไม่ชอบกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน โดยใช้อินเวสต์เม้นต์ ดิสPUTE SETTLEMENT: ISDS) ต่างกับประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการหลักการ ISDS มาก

### การประชุม RCEP TNC ครั้งล่าสุด

ในขณะนี้ ASEAN ยื่นข้อเสนอให้ทุกประเทศคือ เปิดตลาดให้ถึง 92 % อีก 8 % ค่อยๆลดไปเรื่อย โดยให้มีสินค้าอ่อนไหว (Exclusion List) ได้ไม่เกิน 10% โดยจากการประชุม RCEP ครั้งล่าสุด ทุกประเทศไม่ยอมอ่อนทําที่ตัวเอง ในการเจรจา โดยคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการที่ประเทศอินเดียไม่ยื่นรายการเพิ่มเติม เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้การเจรจาไม่สามารถไปต่อได้ เพราะประเทศอินเดียเป็นตลาดใหญ่ในด้านการค้าสินค้า ซึ่งประเทศไทยต้องการเปิดตลาดกับอินเดียมากกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้ก็ประเทศอื่นๆ อาทิ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เปิดเสรีค่อนข้างเยอะแล้วแต่อาจมีติดปัญหาเรื่องมาตรฐานสินค้าอยู่บ้างเล็กน้อย ดังนั้นการเจรจา RCEP จึงไม่สามารถ Minus India ได้ เพราะ อินเดียเป็นสมาชิก RCEP และเป็นประเทศที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุด

ทั้งนี้ การเจรจา FTA ยังมีประเด็นด้านสินค้าบริการมีหลายๆสิ่งนอกเหนือจากการยื่นรายการ Offer List ที่หลายๆประเทศยังตกลงกันไม่ได้ อาทิ พิธีศุลกากรและกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (ROO) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมฯ (MRA) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD การจัดซื้อบริหาร โดยรัฐ ความร่วมมือทางด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา (IBR) เป็นต้น โดยตอนนี้กำลังจะมีการจัดตั้ง Sub Working Group เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อช่วยให้การเจรจาดำเนินไปได้ไวขึ้น

### การเจรจาด้านการค้าสินค้า

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับภาคเอกชน เนื่องจากว่าไทยต้องพยายามยื่นรายการสินค้าให้ถึง 92% ตาม ASEAN กำหนด ซึ่งขณะนี้ไทยยื่นไป 88% มาเลเซีย 89% สิงคโปร์ 90% ฟิลิปปินส์ 90% กัมพูชา 89% บรูไน 85% เวียดนาม 84% ๗ ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-จีน 90% ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 90% เกาหลี 88% อินเดีย 74% ญี่ปุ่น 84% ประเทศที่

ยืดหยุ่นมากที่สุดคือ ประเทศจีน เพราะเป็นประเทศที่ช่วงเหลือผลักดัน ให้การเจรจาดำเนินไปได้มากที่สุด ทั้งนี้ ASEAN ได้ขอให้แต่ละประเทศปรับปรุงเป้าหมายของการยื่นปรับปรุงการยื่นรอบที่ 2 คือ 90% ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยทางกรมเจรจาฯ ขอฝากให้ภาคเอกชนพิจารณาต่อไป และประเด็นเรื่องการค้าและการบริการเป็นเรื่องที่กระทบต่อกฎหมายในอนาคตมากๆ จะมีศัพท์คำว่า Global เสรี กฎหมายถอยหลังไม่ได้ ต้องเสรีอย่างก้าวหน้าด้วย ภายใต้หลักการ Lecher ผูกพันตามกฎหมายจุดๆหนึ่งเข้ากับกฎหมายปัจจุบัน ต่ำกว่ากฎหมายไม่ได้ อนาคตถ้าเราไปเปิดเสรีให้ใคร กฎหมายต้องแก้สูงขึ้น ความตกลงใน RCEP ต้องต่ำขึ้นตาม ที่สำคัญคือความผูกพันการเปิดตลาดบริการต้องเท่ากับกฎหมายปัจจุบัน กฎหมายไทยไม่ได้ห้ามต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่ต้องมาขออนุญาตก่อน แล้วภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ให้แต้มต่อกับด้านลงทุนที่มาจากประเทศที่มีสนธิสัญญากับไทยด้วย ตามมาตรา 10 ของพรบ. ซึ่งฟิลิปปินส์ไม่ยอมรับหลักการนี้ อีกหลักการหนึ่งคือ หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Principle of Most Favored Nation Treatment - MFN) ซึ่งเวียดนามไม่ยอมรับหลักการนี้

คุณสุณีย์ กรรมการคณะกรรมการเจรจาฯ ให้ความเห็นเรื่อง RCEP ต้องการให้ BOI มีการกำหนด Content ในการขาย ว่าควรมีสินค้าไทยร้อยละเท่าไรด้วย ยกตัวอย่างเช่น Alibaba จะมาลงทุนใน EEC ประเทศไทยจะให้เขาลงทุนใหม่ มีข้อจำกัดอะไรไหม ทั้งนี้ในส่วนภาคเอกชนเราเคยให้ความเห็นไปว่า ถ้าสมมุติ Alibaba มาลงทุนด้าน E-Commerce เขาจะเอาสินค้าของเทรดเข้าตลาดออนไลน์ มีสินค้าอะไรที่สามารถขึ้นไปอยู่ใน Content นี้ได้ มีแนวโน้มสูงมากที่เราควรกำหนดเงื่อนไขที่ผิด

มติที่ประชุม : รับทราบ

### วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

#### 3.1 เรื่อง การให้คนไข้ต่างชาติสามารถเบิกประกันสังคมจากประเทศของตัวเองได้

บรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

##### หลักการ และ เหตุผล

ประเทศส่วนใหญ่ประชาชนอยู่ในกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพโดยรัฐ หรือ เอกชน มีคนต่างชาติเดินทางมาไทย จำนวนมาก ทุกอายุ ทุกเป้าหมาย  
ความสามารถในการรักษาพยาบาลของการแพทย์ไทย  
อุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน พร้อมนโยบายรัฐ  
ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล ที่ไทยจัดให้ของคนต่างชาติ

สถิติจำนวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทย (Medical Hub)

ในภูมิภาคอาเซียน มีหลายประเทศพยายามเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) นอกจากไทย ยังมีสิงคโปร์ และมาเลเซีย ต่างเน้นจุดเด่นและศักยภาพ ทั้งคุณภาพและมาตรฐานการรักษา โดยมีจุดแข็งในการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน จุดแข็งของไทยคือ

- ความมีชื่อเสียง
- ความคุ้มค่าคุ้มค่า
- รวมถึงชื่อเสียงด้านบริการ และการท่องเที่ยว

ในปี 2557-2558 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นจับตลาดคนไข้ต่างชาติเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้รวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวมร้อยละ 11.7

### รายละเอียดประกันสังคม (Social Security) และความแตกต่างของแต่ละประเทศ

ประกันสังคม หมายถึง ประกันภัยแบบหนึ่ง ที่รัฐจัดขึ้นเป็นสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองกรณีต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินสมทบ 3 ฝ่ายคือ ลูกจ้าง, นายจ้าง และรัฐบาล ซึ่งแต่ละประเทศมีลักษณะแตกต่างกัน โดยรายงานฉบับนี้ แยกเป็น 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา และกลุ่มประเทศออสเตรเลีย+ออสเตรเลีย

- กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้ง 10 ประเทศคือ บรูไน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, กัมพูชาและไทย

### คนไทยในต่างประเทศเบิกประกันสังคม

#### คนไทย กรณีไปอยู่ ต่างประเทศ

- สามารถใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้บ้าง มีสิทธิการเบิกประกันสังคมได้ 7 กรณี รวมทั้งกรณีเจ็บป่วย 72 ชม. ...
- เบิกกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน - ต้องเป็นกรณีนายจ้างให้ไปทำงานในต่างประเทศ และต้องมีเอกสารที่แปลไทยแล้วนำมาเบิกประกันสังคม
- กรณีคลอดบุตรในต่างประเทศ - ต้องสมทบในกองทุนอย่างน้อย 7 เดือนใน 15 เดือน ก่อนคลอดบุตร และนำสูติบัตรของบุตรที่แจ้งเกิดที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาเบิก

### คนต่างชาติประเทศใดในประเทศไทยที่เบิกประกันสังคมจากประเทศตนเองได้

คนต่างชาติในไทยที่เบิกประกันสังคมจากประเทศตนเองได้ เช่น

- ประเทศสวีเดน การเจ็บป่วยนอกประเทศสหภาพยุโรป อาจได้สิทธิรักษาพยาบาลบางส่วน
- ประเทศในสหภาพยุโรป เบิกประกันสังคมกรณีรับอันตรายจากการทำงานได้

- ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง รัฐบาลจะทำสัญญาในการส่งคนไข้เข้ามารักษา และดูแลในคำรักษาให้ด้วย

#### สรุปการบรรยาย/ข้อคิดเห็น

- สิทธิประกันสังคมของไทยให้สิทธิครอบคลุม มากกว่าทุกๆ ประเทศในอาเซียน
- สิทธิประกันสังคมของไทย การจ่ายเงินสมทบน้อย ควรปรับอัตราการเงินสมทบ
- สิทธิกรณีเจ็บป่วย และ คลอดบุตร ของกลุ่มคนต่างด้าว เช่น เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา มาใช้ในไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้กองทุนขาดทุนในกลุ่มคนเหล่านี้มาก
- ควรทำ MOU ในการให้ คนต่างชาติ ที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องทำประกัน เพื่อคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต เมื่ออยู่ในประเทศไทย

#### มติที่ประชุม : เพื่อทราบ

### 3.2 เรื่อง กฎหมายศุลกากรใหม่ที่ระบุให้กรมศุลกากรสามารถยึดสินค้า in transit ได้กรณีไม่ได้เคลียร์ออกใน 30 วัน

ดร.ศรีสลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจรจา ให้ข้อมูลว่า กฎหมายฉบับใหม่ของกรมศุลกากร หมวด 4 ส่วนที่ 1 เรื่องผ่านแดนและการถ่ายลำ มาตราที่ 102-103 มีข้อสังเกตคือ ในมาตรา 102 ว่า ผู้นำของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกนอกราชอาณาจักร ต้องนำของออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา 103 ในกรณีไม่นำของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตร 102 หรือขอเปลี่ยนการผ่านพิธีศุลกากรเป็นการนำเข้าและได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแล้ว แต่ไม่เสียอากรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรภายในระยะเวลาดังกล่าว (30วัน) ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ดร.ศรีสลา ได้ชี้แจงว่า กฎหมายฉบับใหม่คือ 90 วัน ข้อควรระวังคือ ในมาตราที่ 103 นั้น เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถนำของผ่านแดนออกนอกราชอาณาจักร ได้ทันตามเวลาแล้ว ให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอเปลี่ยนพิธีศุลกากรเป็นการนำเข้าได้กรทำเรื่องขออนุญาตนำเข้า ทั้งนี้ก็ภายใน 30 วันเช่นกัน นับแต่วันที่นำเข้ามา สมมุติว่าของนั้นมีใบอนุญาตก็ต้องมีกระบวนการขออนุญาตซึ่งอาจจะใช้เวลาเกิน 30 วัน ดังนั้นเรื่องการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาได้

คุณสุณีย์ ได้ชี้แจงว่า ถ้าสินค้าบางตัวเวลาผ่านแดน เช่น วัตถุดิบทราย ต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน เพราะหลายๆบริษัทอาจยังไม่ทราบว่าในรายละเอียดของรายการสินค้าที่ลี้กลงไป ทั้งนี้สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ ได้ไปเสนอปัญหาให้กับคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย โดยปฏิบัติตาม

Ease of doing business ทั้งหมด 11 ประเด็นที่จะต้องทำ แต่ประเทศไทยเลือกทำอยู่แค่ 8 ประเด็น ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำจึงเสนอประเด็นนี้ผ่านคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย เนื่องจากทางคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย มองว่า 30 วันแล้วโคเนยสินค้ามันไม่ได้เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล จึงอยากให้ทางสภาหอการค้าฯช่วยเป็นอีกหนึ่งเสียงในการช่วยเหลือในส่วนนี้

ยกตัวอย่างกรณีถ้าเราจะเป็น Trade Nation แล้วถ้ารูปแบบธุรกิจของปัจจุบันเขาตั้งโรงงานอยู่ในกัมพูชาแล้วจะทำ Tran Shipment แต่บังเอิญลูกค้าเขาสั่งว่า เราต้องการให้เงินทุกอย่าง การอำนวยความสะดวกทางการขนส่งทุกอย่างอยู่ที่ประเทศไทย เขาเลยบอกว่า เอา Shipment ที่อยู่รอบบ้านมาเข้าสู่ Conservative ที่เมืองไทย แต่ตามกฎหมายกรมศุลกากรนั้นไม่สามารถทำได้ เขาเลยเปลี่ยนเป็นการเอาเข้า Free Zone ก็จะกลายเป็นนำเข้าและส่งออกปกติ มันก็จะไปติดเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO) นี้เป็นข้อกังวลของภาคเอกชน ที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจอย่างมาก

กรมศุลกากร ในส่วนเรื่องการผ่านแดนนี้มีการแก้ไขแล้วในชั้นคณะกรรมการสิทธิการพาณิชย์แห่งชาติทั้งประเด็น 30 วัน และเรื่องประเด็นให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นการเพิ่มการในชั้นคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม: ขอให้คณะกรรมการเจรจา จัดทำข้อคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวแจ้งไปยังอธิบดีกรมศุลกากรถึงคณะกรรมการสิทธิการพาณิชย์แห่งชาติอีกครั้ง

### 3.3 เรื่อง โอกาสและความเป็นไปได้ในการจัดทำเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ

ประธานฯ ให้ข้อมูลความเป็นมา : ริเริ่มจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าหารือกับทางกร. และมีการร่างแบบสอบถามความเห็น เกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ไทย-สหรัฐ และเนื่องจากว่าหากไทยมีการทำ FTAกับสหรัฐนั้น สิ่งที่สหรัฐต้องการจากประเทศไทย คือ ด้านการบริการ สิ่งสำคัญคือ ทรัพย์สินทางปัญญาอาจถูกเรียกร้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางกร. เห็นว่าสภาหอการค้าฯมีสมาชิกเกี่ยวข้องกับภาคการบริการอยู่มาก ทางกร. จึงอยากให้ สภาหอการค้าฯ สอบถามความเห็นสมาคมฯและสมาชิก ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขฯได้เวียนแบบสอบถามไปยังแต่ละสมาคมแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้สภาหอการค้าฯขอให้สมาคมฯ นำส่งแบบสอบถามฯกลับมายังฝ่ายเลขฯได้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 เพื่อทางสภาหอการค้าฯได้นำความเห็นเข้าหารือในการประชุมเตรียมการระหว่างภาคเอกชน 3 สถาบันภายใต้ กร. ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเสนอความเห็นที่ว่าหากไม่สามารถทำได้ไทยยังสามารถทำในรูปแบบ Strategic Partner กับสหรัฐได้

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

**4.1 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ความเห็นจากที่ประชุมฯ

1. สัมมนา หรือ Workshop ให้ความรู้ด้าน FTA แก่สมาคมการค้าภายใต้การกำกับดูแลของสภาหอการค้าฯ ทั้งหมด รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ
2. สัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า เส้นทางสายไหมระหว่างไทย-จีน

มติที่ประชุมฯ : รับทราบ

**รายชื่อผู้เข้าร่วมการการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ**

**วาระปี 2560-2561 ครั้งที่ 1/2560**

**วันอังคารที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น.**

**ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรณเจ็ด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**

คณะกรรมการฯ

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. ท่านทูตกฤษณา เปี่ยมพงศ์สานต์ | ประธาน             |
| 2. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา  | รองประธาน          |
| 3. คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัด    | รองประธาน          |
| 4. คุณบัณฑิต วงศ์สีลโชติ        | รองประธาน          |
| 5. ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี   | กรรมการ            |
| 6. ดร.ประพันธ์พงษ์ จำอ่อน       | กรรมการ            |
| 7. คุณกมล ศรีวิบูลย์            | กรรมการ            |
| 8. คุณนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์      | กรรมการ            |
| 9. คุณสุนีย์ วรุตมางกูร         | กรรมการ            |
| 10. นพ.สรุพงศ์ อัมพันวงษ์       | ที่ปรึกษา          |
| 11. ดร.ศรีสตา ภวมักุล           | ที่ปรึกษา          |
| 12. คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร     | ที่ปรึกษา          |
| 13. คุณอุมาวดี แก้วชนะ          | ฝ่ายเลขานุการ      |
| 14. คุณกัญญลักษณ์ นพพิศาลวงศ์   | ฝ่ายเลขานุการ      |
| 15. คุณกิตติศักดิ์ ธนบุญสมบัติ  | ผู้แทนคุณมิ่งพันธ์ |

## ภาครัฐ

16. คุณธรรรงค์ พูลพิพัฒน์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
17. คุณชัยวิษณุ เลิศอนเนกสิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
18. คุณกฤตินี จั๊กกาบาตร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
19. คุณป็องภพ ทฤษฎีคุณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
20. คุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์ กระทรวงการต่างประเทศ
21. คุณอรุณศรี เมธิสริยพงศ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
22. คุณนุชนีย์ พลกล้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
23. คุณลิขำ คารณิ์ บาสคารัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
24. คุณกมลรัตน์ เหลืองสชา กรมการค้าต่างประเทศ
25. คุณบุรุษกร สุภายี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
26. คุณภัทรทิพย์ อยู่ฉัตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
27. คุณชาญชัย โฉลกคงถาวร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
28. คุณปราณี รัตนปัทมา กรมศุลกากร
29. คุณนภาพร ตั้งจิตเจริญชัย กรมศุลกากร
30. คุณณัฐสุดา ธรรมถนอม กรมศุลกากร
31. คุณอุกฤษ รัทขวัณ กรมศุลกากร
32. คุณวรวรรณ ตอวิวัฒน์ กรมศุลกากร

## สมาคมการค้าฯ

33. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิชสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย
34. นพ.ชนกฤษ ชินदार สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย
35. คุณพรพิมล ตันตราธิวุฒิ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย
36. คุณจิตตพันธ์ หงส์ศิริ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
37. คุณชญานิชา ตั้งจินตนา สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
38. คุณภาวิต ทองแก้ว สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
39. คุณณัชชา บุญแสง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
40. คุณวิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ สมาคมผู้นำและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
41. คุณภูมิทัต สุมังคละ Exim Bank
42. คุณสุภัตรา รวีไพโรจน์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
43. คุณอารียา ฉิมอ่อน สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
44. คุณนิลเพชร บุญรอด สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว



- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 45. คุณฐิติญา ตังบุญเต็ม     | สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว     |
| 46. คุณกิตติพันธ์ มุลศรีชัย  | สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย               |
| 47. คุณบุญกาญจน์ รัตนวิบูลย์ | สมาคมประกันชีวิตไทย                       |
| 48. คุณจิราภรณ์ นาคประกอบ    | สมาคมประกันชีวิตไทย                       |
| 49. คุณอำพร เจริญสมศักดิ์    | สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์            |
| 50. คุณชนาพร พุนทรัพย์หิรัญ  | สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ       |
| 51. คุณชญัญญา นุช สุขจันทร์  | สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย          |
| 52. คุณมนัส อารี             | สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย                  |
| 53. คุณคมกฤษณ์ เสนารักษ์     | สมาคมกุ้งไทย                              |
| 54. คุณสมชาย บรรลือเสนาะ     | สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |